

# TRƯỜNG MẦM NON THỦY ĐƯỜNG

## “Ngôi trường hiện đại và hội nhập Quốc tế”

Trong hệ thống giáo dục nước nhà nói chung và Huyện thủy nguyên nói riêng, giáo dục mầm non luôn là cấp học rất được quan tâm, bởi đây là cấp học đầu tiên đóng vai trò quan trọng đối với sự hình thành nhân cách và phát triển năng lực của trẻ. Cũng bởi vậy, trong rất nhiều năm học gần đây, các trường mầm non trên địa bàn huyện luôn được quan tâm tạo điều kiện phát triển cả về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em, trở thành điểm sáng trong giáo dục mầm non toàn thành phố. Trường mầm non Thủy Đường cũng là một trong những ngôi trường điển hình vì sự phát triển của trẻ thơ.



Trường mầm non Thủy Đường - Huyện Thủy Nguyên - TP. Hải Phòng được thành lập từ năm 1977. Trong những năm đầu thành lập, nhà giáo Nguyễn Thị Hồi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng. Thời kỳ đó, nhà trường gặp rất nhiều khó khăn cả về cơ sở vật chất và chất lượng đội ngũ. Trường có 5 khu nhỏ lẻ với 5 cán bộ, giáo viên (1 Hiệu trưởng, 4 giáo viên), cơ sở vật chất nhỏ, xuống cấp, số lượng trẻ ít, phụ huynh chưa quan tâm nhiều đến chất lượng học tập của con em mình nên việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của tập thể nhà trường gặp rất nhiều khó khăn. Đến năm 2003, nhà giáo Nguyễn Thị Hồi - Hiệu trưởng chuyên công tác, Nhà giáo Nguyễn Thị Loan được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng nhà trường. Những năm đó, số lượng trẻ tại các nhóm lớp đông dần lên, giáo viên tăng dần hàng năm, chất lượng đội ngũ đạt chuẩn tăng lên, các chế độ chính sách dành cho đội ngũ nhà giáo có chuyển biến rõ rệt. Chính vì vậy, giáo viên luôn gắn bó với nghề, tích cực, chủ động học để tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tất cả vì sự phát triển của nhà trường.

Đến năm 2015, nhà giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng nhà trường. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; sự

## 46 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1977 - 2023)

quyết tâm, đồng lòng của tập thể Nhà trường và lòng yêu nghề, yêu trẻ, sự năng động, sáng tạo trong quản lý, chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng đã đưa trường mầm non Thủy Đường từng bước chuyên mình và đột phá vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, cụ thể:



Hình ảnh nhà giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Hiệu trưởng tâm huyết vì nhà trường và tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên trẻ, khỏe, năng động, sáng tạo.

- Năm 2018, Trường mầm non Thủy Đường được xây dựng tại 1 khu kiên cố, địa chỉ: Thôn Bắc 2 - Xã Thủy Đường - Huyện Thủy Nguyên - TP. Hải Phòng, với diện tích 10.400m<sup>2</sup>, có đầy đủ các phòng chức năng, 20 phòng học khang trang; khuôn viên sạch sẽ, hiện đại; Hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ; Vườn trường, sân chơi được bố trí khoa học, phục vụ tốt cho sự phát triển toàn diện của trẻ; Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục ngày càng được nâng cao.

- Năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, sự chung tay, phối kết hợp của các bậc cha mẹ học sinh, nhà trường đã được đón bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Đây là niềm tự hào không những của huyện Thủy Nguyên nói chung mà còn cả địa phương và nhân dân xã Thủy Đường nói riêng.



Hình ảnh Nhà trường đón bằng Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 vào ngày 20/11/2020

## 46 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1977 - 2023)

- Trong quá trình xây dựng và phát triển, đến nay trường mầm non Thủy Đường đã có một cơ sở vật chất khang trang; tổng số Cán bộ, giáo viên, nhân viên đông là 64 đồng chí, 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Với lòng yêu nghề, mến trẻ, tận tụy và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tập thể nhà trường đã xây dựng và thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, đẩy mạnh đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Chính vì vậy, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ được nâng lên rõ rệt: Trẻ phát triển toàn diện về mọi mặt; 100% trẻ sạch sẽ, khỏe mạnh, an toàn, tích cực hoạt động; 100% trẻ 5 tuổi được lên lớp 1 trường tiểu học; Thực hiện có hiệu quả các chuyên đề, trong đó có chuyên đề cấp huyện - Dự án thí điểm Chương trình “Tôi yêu Việt Nam”; Thực hiện tốt công tác huy động các nguồn lực từ phụ huynh, các cá nhân và tổ chức xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục; (...). Tất cả các kết quả trên đã ngày càng khẳng định vị thế, uy tín của nhà trường với các trường mầm non trong toàn huyện Thủy Nguyên.



Hình ảnh Nhà trường tổ chức các nội dung chuyên đề cấp huyện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” với sân chơi “Ngày hội giao thông của chiến sĩ nhí” tháng 12/2022

- Thành tích tiêu biểu: Nhà trường: Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu (Năm 2019 - 2020) và nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh; Tập thể nhà trường: đạt danh hiệu xuất sắc, tiêu biểu (Năm học 2019 - 2020) và nhiều năm liền đạt tập thể lao động tiên tiến. Cá nhân: Hàng năm có 60-70% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 10-15% cán bộ, giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 01 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 08-13 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 01 đồng chí được kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục; 01 đồng chí được kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn; 01 đồng chí được nhận bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân thành phố Hải Phòng; 15 đồng chí được nhận giấy khen các cấp.

Tất cả những thành tích trên là động lực để tập thể nhà trường tiếp tục đoàn kết, sáng tạo cùng xây dựng nhà trường phát triển toàn diện về mọi mặt nhằm đáp ứng đúng theo các tiêu chí của một “Ngôi trường hiện đại và hội nhập Quốc tế”.